



บันทึกความร่วมมือ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ  
และ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การร่วมกันพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบกับพันธกิจมหาวิทยาลัยทักษิณในการให้บริการแก่สังคมและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะทำ ความตกลงร่วมมือ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชน จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม ความเข้มแข็งด้านวิชาการ การการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๗ แห่งเพื่อเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

๒. มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชน จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร สนับสนุน องค์ความรู้ เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม และการขยายและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๗ แห่ง

๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยชุมชน จะประสานความร่วมมือและบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster) เพื่อการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่/ จังหวัดต่างๆของภาคใต้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันลงนามความร่วมมือ การยกเลิก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามารถทำได้ โดยฝ่ายที่ขอยกเลิกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ส่วนการขยายระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตาม ความเห็นชอบร่วมกัน

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จึงได้จัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ๗ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ สถาบันละ ๑ ฉบับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

นายนิยม ชูชื่น  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายนำชัย กฤษณาสกุล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

นายวิชาพร ชินประพัทธ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายจรูญ พรหมสุข  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

นายไสว ชินพงษ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายมานิต วิมุตติสุข  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

นายปรีชา หนูน้อย  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(พยาน)

อาจารย์วิณา สีลาประเสริฐศิลป์  
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(พยาน)